

news +++ Triển lãm Quốc tế ngành Dệt may và Công nghệ Dệt Việt Nam
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, 26 – 28
tháng 2 năm 2025



Đổi mới và bền vững là tâmss điểm của các nhà trưng bày và sự kiện bên lề tại VIATT 2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 2 năm 2025. Tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên vào năm ngoái, Triển lãm Quốc tế ngành Dệt may và Công nghệ Dệt Việt Nam (VIATT) sẽ chính thức khai mạc, một lần nữa mở cửa đón chào thị trường dệt may ASEAN đầy năng động từ ngày 26 – 28 tháng 2. Là một nền tảng thương mại toàn diện bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị dệt may, với các khu trưng bày và các sự kiện bên lề đa dạng, Triển lãm sẽ giúp các doanh nghiệp trong ngành khai thác những cơ hội mới phù hợp với xu hướng mới nhất của ngành.

“Vị trí chiến lược, chi phí lao động cạnh tranh cùng với cam kết phát triển bền vững và đổi mới đã khiến Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất hấp dẫn cho các nhà sản xuất dệt may và thương hiệu thời trang khi họ tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình.” Bà Wilmet Shea, Tổng Giám đốc của Messe Frankfurt (HK) Ltd. cho biết. “Với chương trình bên lề và các khu vực trưng bày mới thúc đẩy sự tiến bộ về tính bền vững và số hóa trong vật liệu, thiết kế, công nghệ và quy định, phiên bản thứ hai của VIATT hướng tới mục tiêu nâng cao vị thế của Việt Nam là một trung tâm sản xuất dệt may và may mặc hàng đầu. Chúng tôi mong muốn mang đến cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp dệt may từ khắp ASEAN, Đông Á, Châu Âu và hơn thế nữa.”

Sự hiện diện quy mô lớn của các sản phẩm châu Âu và các quốc gia khác trong năm 2025

Với diện tích 15.000m2 trưng bày tại sảnh A và B1, Triển lãm thu hút hơn 450 nhà trưng bày đến từ 24 quốc gia và khu vực. Triển lãm có sự tham gia mạnh mẽ của Châu Âu bao gồm Pháp, Đức, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh.

Tại **Khu gian hàng Châu Âu**, khách tham quan có thể tìm thấy những thiết kế thời trang hàng đầu của Pháp, các thương hiệu và sản phẩm chần ga gối đệm tốt nhất từ Bồ Đào Nha và một khu trưng bày mới do **Hiệp hội Dệt may và Thời trang Vương quốc Anh (UKFT)** tổ chức, làm nổi bật sự khéo léo của các nhà máy vải cao cấp của Anh. Người mua sẽ có cơ hội chạm và cảm nhận những loại vải sang trọng từ các thương hiệu nổi tiếng như Abraham Moon & Sons, Alfred Brown, Bower Roebuck, Courtney & Co, Harris Tweed Hebrides, Joseph H Clissold, Magee Weaving, Marton Mills và Pongees.

Trong khi đó, bên cạnh các nhà trưng bày đến từ các nước như Úc, Đức, Hà Lan và Hoa Kỳ tại **Khu vực sản xuất bền vững của VIATT**, các nhà trưng bày tại những Khu trưng bày khác của Triển lãm đáp ứng tiêu chuẩn bền vững “Econogy Check” sẽ bổ sung thêm nguồn cung ứng các sản phẩm thân thiện với môi trường của Triển lãm.

Triển lãm quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành dệt may, bao gồm các nhà trưng bày đáng chú ý sau:

- **Covation Biomaterials (Mỹ; Vải may mặc & Thời trang):** thương hiệu Sorona® của công ty là một loại polymer có nguồn gốc một phần từ thực vật, giúp giảm sự phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên hóa dầu. Nó cung cấp các sản phẩm dệt may hiệu suất cao bền vững với một loạt các lợi ích, bao gồm độ co giãn thoải mái, khả năng phục hồi lâu dài và độ mềm mại đặc biệt.
- **Nice Dyeing Factory (Hong Kong; Vải may mặc & Thời trang):** nhà sản xuất chuyên về các dịch vụ kéo sợi, dệt vải, nhuộm và hoàn thiện, đồng thời cung cấp sợi nhuộm, vải thô và vải dệt kim thành phẩm. Các hoạt động tích hợp theo chiều dọc của doanh nghiệp mang lại các dịch vụ hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho các nhà sản xuất và bán lẻ hàng may mặc toàn cầu.
- **Yongdo Velvet (Hàn Quốc; Dệt may gia dụng & Dệt may gia công):** nhà cung cấp Hàn Quốc sẽ giới thiệu các sản phẩm nhưng cải tiến của mình, tất cả đều được sản xuất 100% trong nước. Với dòng sản phẩm đa dạng, Yongdo Velvet còn là hãng tiên phong sản xuất nhung micro poly giặt được bằng nước đầu tiên trên thế giới.
- **Artificial Intelligence Design Institute (AiDLab) (Hong Kong; Dệt may kỹ thuật & Công nghệ Dệt):** nền tảng nghiên cứu đầu tiên kết hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết kế, được thành lập bởi Đại học Bách khoa Hồng Kông và Đại học Nghệ thuật Hoàng gia. Công nghệ kiểm tra vật liệu dệt tiên phong dựa trên AI, WiseEye, cho phép người dùng phát hiện, phân loại và phân loại các khuyết tật một cách tự động và chính xác trong vật liệu dệt có nhiều màu sắc và hoa văn khác nhau trong thời gian thực.
- **Rovitex Asia (Thái Lan; Dệt may kỹ thuật & Công nghệ Dệt):** doanh nghiệp này phát triển các hợp chất cải tiến cho các bên liên quan chính trong các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm ô tô, đồ lót, giày dép, đồ thể thao, đồ nội thất và quần áo bảo hộ. Các giải pháp cán màng dệt của nó kết hợp các vật liệu như xốp, da, vải chống cháy, màng thoáng khí và chất kết dính.
- **The Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel (HKRITA) (Hong Kong; Khu Giải pháp cải tiến và Kỹ thuật số):** HKRITA cung cấp các dịch vụ trọn gói về nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa cho ngành dệt may. Các công nghệ tiên phong được vận hành trong sáng kiến mới nhất của mình, Phòng thí nghiệm mở, bao gồm Máy xanh, Hệ thống phân loại hàng may mặc thông minh và Acousweep.

Chương trình bên lề đa dạng mang đến những kiến thức chuyên sâu và khơi nguồn cảm hứng.

Ngoài việc có thể khám phá đa dạng của các sản phẩm trưng bày, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng những buổi trình diễn thời trang hấp dẫn do các nhà thiết kế đến từ Pháp, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam trình bày.

VIATT cũng sẽ cung cấp một nền tảng cho các chuyên gia trong ngành trên toàn cầu chia sẻ những hiểu biết sâu sắc tại các **hội thảo** thuộc bốn danh mục: Thiết kế & Xu hướng, Thông tin thị trường & Chiến lược kinh doanh, Đổi mới / Công nghệ & Giải pháp và Bền vững. Một loạt các buổi **thảo luận nhóm** cũng sẽ diễn ra, bao gồm:

- **Định hình tương lai bền vững của ngành Dệt may thông qua đổi mới** sẽ tập trung vào tiến bộ công nghệ xanh, với sự góp mặt của các diễn giả từ AiDLab, HKRITA và Sorona.
- **Tương lai bền vững của ngành Thời trang Việt Nam** sẽ khám phá thiết kế và tính bền vững của Việt Nam với sự cộng tác của Redress, bao gồm những hiểu biết sâu sắc từ các doanh nghiệp hàng đầu như Ecosoi, Passi và thương hiệu thời trang phygital bền vững KHAAR.
- Thảo luận nhóm do Hiệp hội Thiết kế VDAS chủ trì, **Nội thất bền vững với Vải thông minh**, sẽ đề cập đến các loại vải, công nghệ mới nhất và các sáng kiến bền vững trong lĩnh vực nội thất.
- Ngoài ra, UKFT sẽ tổ chức buổi thảo luận **Tuân thủ các quy định trong bối cảnh pháp lý thay đổi**, nêu bật mức độ tuân thủ ngày càng tăng cần thiết đối với các công ty muốn xuất khẩu sang EU và Vương quốc Anh.

Trong khi đó, chương trình workshop kéo dài hai ngày tại Triển lãm sẽ mang đến cho khách tham quan Triển lãm trải nghiệm thực hành dệt macramé, cho phép người tham gia tạo ra những chiếc đế lót ly đẹp mắt bằng cách sử dụng các kỹ thuật thắt nút khác nhau.

Triển lãm dự kiến thu hút đông đảo khách tham quan trong ngành dệt may và có liên quan tới từ Việt Nam và quốc tế nhờ các sản phẩm trưng bày đa dạng, trong đó một số đoàn mua hàng tiêu biểu như:

- Hiệp hội May mặc, Dệt may Thêu đan (AGTEK) (Việt Nam)
- Công ty B&Company (Việt Nam)
- Phòng Thương mại & Công nghiệp Âu Mỹ (EACC)
- Liên đoàn các nhà sản xuất hàng may mặc Hồng Kông
- Hiệp hội các nhà sản xuất hàng dệt kim Malaysia (MKMA)
- Hiệp hội các nhà sản xuất hàng may mặc Myanmar (MGMA)
- Hiệp hội doanh nhân mây tre Myanmar (MRBEA)
- Viện Dệt may Thái Lan (THTI)

Triển lãm Quốc tế ngành Dệt may và Công nghệ Dệt Việt Nam (VIATT) do Cục Xúc tiến Thương mại phối hợp với Messe Frankfurt (HK) Ltd tổ chức. Để biết thêm chi tiết về hội chợ này, vui lòng truy cập hoặc liên hệ viatt@hongkong.messefrankfurt.com.

VIATT sẽ được tổ chức từ ngày 26 – 28/02/2025.

Các sự kiện sắp tới:

Intertextile Shanghai Apparel Fabrics – Spring Edition / Intertextile Shanghai Home Textiles – Spring Edition / Yarn Expo Spring

11 – 13 tháng 3 năm 2025, Thượng Hải

Intertextile Shenzhen Apparel Fabrics / Yarn Expo Shenzhen

11 – 13 tháng 6 năm 2025, Thâm Quyển (Futian)

Intertextile Shanghai Home Textiles – Autumn Edition

20 – 22 tháng 8 năm 2025, Thượng Hải

Intertextile Shanghai Apparel Fabrics – Autumn Edition / Yarn Expo Autumn

2 – 4 tháng 9 năm 2025, Thượng Hải

Cinte Techtextil China

3 – 5 tháng 9 năm 2025, Thượng Hải

Thông tin báo chí và tài liệu hình ảnh:

<https://viatt.hk.messefrankfurt.com/hochiminhcity/en/press.html>

Mạng xã hội và trang web:

facebook.com/viattvietnam

instagram.com/viatt_vietnam

linkedin.com/in/viatt-vietnam-international-trade-fair



Liên hệ:

Phoebe Châu

Điện thoại: +852 2238 9941

phoebe.chau@hongkong.messefrankfurt.com

Công ty TNHH Messe Frankfurt (HK)
35/F, Tòa nhà Tài nguyên Trung Quốc,
26 Harbor Rd, Wanchai, Hồng Kông

www.messefrankfurt.com.hk

Phòng tin tức

TEXPERTISE

Your world's number one for textile fairs

For further information: [>> Click here](#)

60 Trade fairs

13 Countries

Apparel Fabrics & Fashion | Interior & Contract Textiles | Technical Textiles & Textile Processing | Textile Care

Thông tin cơ bản về Messe Frankfurt

Tập đoàn Messe Frankfurt là tổ chức hội chợ, hội nghị và sự kiện lớn nhất thế giới với các khu triển lãm riêng. Với đội ngũ hơn 2.500 người tại trụ sở chính ở Frankfurt và 28 công ty con, họ tổ chức các sự kiện trên toàn cầu. Doanh thu của Tập đoàn trong năm tài chính 2024 ước tính khoảng 780 triệu EUR. Tập đoàn phục vụ lợi ích kinh doanh của khách hàng một cách hiệu quả trong khuôn khổ các lĩnh vực kinh doanh Hội chợ & Sự kiện, Địa điểm và Dịch vụ của mình. Một trong những thế mạnh chính của Messe Frankfurt là mạng lưới bán hàng toàn cầu mạnh mẽ và gắn kết chặt chẽ, bao phủ khoảng 180 quốc gia ở mọi khu vực

trên thế giới. Phạm vi dịch vụ toàn diện của tập đoàn - cả tại chỗ và trực tuyến - đảm bảo rằng khách hàng trên toàn thế giới luôn được tận hưởng chất lượng cao và tính linh hoạt khi lập kế hoạch, tổ chức và điều hành các sự kiện của họ. Tính bền vững là trụ cột chính trong chiến lược doanh nghiệp của chúng tôi. Tại đây, chúng tôi tạo ra sự cân bằng lành mạnh giữa lợi ích sinh thái và kinh tế, trách nhiệm xã hội và tính đa dạng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại:

<http://www.messefrankfurt.com/sustainability> . Với trụ sở chính tại Frankfurt am Main, công ty thuộc sở hữu của Thành phố Frankfurt (60 phần trăm) và Tiểu bang Hesse (40 phần trăm).

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại:

<http://www.messefrankfurt.com/>

*Số liệu sơ bộ 2024

Thông tin cơ bản về VIETRADE

Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE) là cơ quan nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập để giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước và định hướng về hoạt động xúc tiến thương mại . VIETRADE sở hữu mạng lưới kết nối thương mại rộng khắp của 63 tổ chức xúc tiến thương mại và công nghiệp trong nước và trên toàn thế giới. Được thành lập vào năm 2000, VIETRADE đã có 24 năm kinh nghiệm thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế phát triển thị trường và nâng cao năng lực xúc tiến thương mại của họ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại: <https://vietrade.gov.vn/>